

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN BIÊN TẬP

*

Số: 02/2024

BẢN TIN TỔNG HỢP

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2024)

TRONG SỐ NÀY

I. ĐIỂM TIN

1. Hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024.
2. Đại hội MTTQ cấp cơ sở xã Ngọc Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
3. Các hoạt động thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
4. Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.
5. Xét nghiệm HIV, ma túy, các chất gây nghiện khác và điện tim đối với công dân trúng tuyển nghĩa vụ năm 2024.
6. Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, CCHT, pháo; PCCC và CNCH năm 2023.
7. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.
8. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2023.
9. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 02/2024.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án "Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ" của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng Ban biên tập

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

I. ĐIỂM TIN

1. Hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024

Chiều ngày 18/01/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến để tham dự Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy học tập, quán triệt, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh*” tại 01 điểm cầu huyện và 40 điểm cầu cơ sở.

Nội dung thứ nhất: Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu nội dung cốt lõi Chuyên đề năm 2024 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh*”. Theo đó, nội dung chuyên đề năm 2024 gồm 3 phần: Phần thứ nhất “*Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người*”; Phần thứ hai “*Đảng bộ tỉnh Hưng Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh*”; Phần thứ ba “*Gợi ý nội dung thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị*”.

Nội dung thứ hai: đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh;

những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong năm 2023; những khó khăn, thách thức trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, phức tạp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2024 đạt hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Thanh tổ chức đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 02 ngày 16 - 17/01/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Ngọc Thanh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trực tiếp chỉ đạo làm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ các xã, thị trấn trong huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQVN xã đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đã vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 2.000m² đất, đóng góp hơn 2 tỷ đồng, trên 2.000 ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư, góp phần đưa xã Ngọc Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng quỹ “vì người nghèo” của xã đạt trên 66 triệu đồng, vận động người con quê hương, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức giúp đỡ 156 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ, tết với số tiền trên 300.000.000 đồng. Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây dựng, sửa chữa 4 nhà đại đoàn kết với số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng. Đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn

xã được công nhận khu dân cư văn hóa; trên 94% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa ...

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phấn đấu trong nhiệm kỳ, có 96% hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% khu dân cư triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng quỹ “*Vì người nghèo*” và tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 31 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 08 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. Các hoạt động thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện kế hoạch thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn huyện đã trao 15.891 suất quà, trị giá 12.071,3 triệu đồng cho các đối tượng là người có công, hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác, trong đó:

Quà của Chủ tịch nước là 3,549 suất quà, trị giá 1.029 triệu đồng. Quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh là 3.552 suất quà, trị giá 3.196,8 triệu

đồng và 3.629 suất quà chúc thọ người cao tuổi trị giá 1.246,4 triệu đồng. Quà của Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện, Quỹ vì người nghèo huyện tặng 619 suất trị giá 411,3 triệu đồng. Quà của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã, Quỹ vì người nghèo xã tặng 715 suất quà, trị giá 187,8 triệu đồng.

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ qua các xã, thị trấn tặng 3.827 suất quà, trị giá gần 6 tỷ đồng cho gia đình người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo đã trực tiếp thực hiện hoạt động từ thiện nhân đạo đối với các đối tượng khó khăn, neo đơn, người bệnh hiểm nghèo tại các địa phương.

4. Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Sáng ngày 10/01, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 71 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 của các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt kiến thức về các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Chương trình đã giúp những đoàn viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có nguyện vọng gia nhập Đảng cộng sản Việt

Nam nâng cao nhận thức chính trị về Đảng và truyền thống cách mạng quê hương đất nước. Tạo động lực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện trong môi trường quân ngũ sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, công hiến sức trẻ và trí tuệ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

5. Xét nghiệm HIV, ma túy, các chất gây nghiện khác và điện tim đối với công dân trúng tuyển nghĩa vụ năm 2024

Nhằm chọn lựa số công dân có đủ điều kiện sức khỏe trong tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, ngày 10/01/2024 Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức xét nghiệm HIV, ma túy, các chất gây nghiện khác và điện tim đối với những công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Các công dân đã được các y, bác sĩ trạm khám tuyển kiểm tra các chỉ số sức khỏe lưu trong hồ sơ, tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu để phát hiện các bệnh xã hội, điện tim đồ, cũng như tư vấn các biện pháp giữ gìn sức khỏe từ nay tới ngày lên đường nhập ngũ. Sau khi có kết quả xét nghiệm HIV, ma túy và điện tim, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, công bằng, đúng các quy định của pháp luật.

Năm 2024, huyện được giao tuyển chọn và gọi 220 công dân nhập ngũ, trong đó 191 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 29 công dân tham gia nghĩa vụ công an Nhân dân. Đến thời điểm này, các địa phương cơ bản

đều đã hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ công dân đủ điều kiện nhập ngũ, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, tổ chức thâm nhập cũng như chốt quân số trúng tuyển.

6. Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Sáng ngày 24/01, tại Hội trường lớn của huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ); công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023 cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với nhiều mô hình mới, cách làm hay góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện: đã xây dựng mới 73 mô hình; duy trì 260 mô hình tự quản, tự hòa giải ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được đẩy mạnh. Đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 06 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 04 trường hợp tự giao nộp 2,47kg pháo; phối hợp tiếp nhận, xử lý 2 quả lựu đạn; thực hiện tiêu hủy hơn 17kg pháo nổ, 19 khẩu súng săn,

súng săn tự chế và nhiều loại VK, CCHT khác. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; đã phát hiện, xử lý 5 vụ/5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm, thu 20,5kg pháo... Công tác PCCC và CNCH được tăng cường gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Toàn huyện có 132 điểm chữa cháy công cộng, 53 mô hình tổ liên gia được thành lập tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 45/45 hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mở lối thoát hiểm thứ 2 phục vụ công tác PCCC và CNCH...

Năm 2024, huyện tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các quan, đơn vị tập trung quán triệt, tuyên truyền thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; PCCC và CNCH; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT, thực hiện thí điểm chuyên hóa, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy. Tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC; trước mắt tập trung đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết...

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 được biểu dương, khen thưởng.

7. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024

Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, phục vụ nhân dân đón Tết vui Xuân an toàn, đồng thời, bảo đảm phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Ban Chỉ đạo liên ngành huyện về ATTP huyện đã triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Theo đó, từ 07/01/2024 đến 20/03/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành huyện và các xã, thị trấn sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các cơ sở chế biến thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm tại nơi diễn ra lễ hội. Vận động toàn xã hội tham gia phòng ngừa,

đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết, cũng như mùa Lễ hội xuân 2024.

8. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Động giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2023, toàn huyện huy động được trên 1.274 tỷ 970,71 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 2 tỷ 500 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 127 tỷ 816,43 triệu đồng; ngân sách huyện: 46 tỷ 561,39 triệu đồng; ngân sách xã: 233 tỷ 579 triệu đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư: 793 tỷ 736,29 triệu đồng; vốn doanh nghiệp: 46 tỷ 202 triệu đồng; vốn tín dụng: 24 tỷ 500 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án 75,60 triệu đồng.

Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, các cơ sở vật chất về văn hóa, dân cư. Đẩy mạnh việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển và tổ chức sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng quy trình sản xuất VietGap, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng vào sản xuất. Tạo điều kiện cho các hợp tác xã và tổ hợp tác, các cơ sở tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và các hoạt động sản xuất khác. Giáo dục đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt nhiều kết quả. Phong trào xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Đến nay, toàn huyện có 14/16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02/16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 10/69 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm 2024, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, thực hiện các giải pháp quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí chưa hoàn thành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân phấn đấu sớm về đích huyện nông thôn mới nâng cao theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

9. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2023/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ Chương trình; hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại Ngân hàng CSXH theo Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 30/5/2023 của Chính phủ; tích cực giải ngân vốn tín

dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng “đen” trên địa bàn; rà soát tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Năm 2023, đã gia hạn nợ cho 424 khách hàng với số tiền 23.042 triệu đồng.

Kết quả, tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/12/2023: 444.790 triệu đồng, tăng 61.563 triệu so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 16,06%, đạt 100% kế hoạch. Tổng dư nợ đến 31/12/2023: 444.649 triệu đồng, thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch giao, tăng 61.849 triệu so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 16,2%. Trong năm 2023, đã giúp 2.096 lượt khách hàng được vay vốn, vốn tín dụng chính sách đã giúp 247 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm cho 762 lao động; góp phần xây dựng 1.886 công trình nước sạch & vệ sinh môi trường; giúp 19 hộ gia đình có thu nhập thấp có nhà ở; 18 hộ gia đình người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các cơ chế, chính sách mới về tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tín dụng trong việc bám sát cơ sở, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu vay vốn của bà con góp phần thực hiện mục tiêu giảm

nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

1. Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 02/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

2. Hướng dẫn số 13-HD/HU ngày 17/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.

3. KH 131-KH/HU ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2024 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

4. KH 132-KH/HU ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 năm 2024.

5. Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch 251-KH/TU ngày 27/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm

tra, giám sát, kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

6. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 07/01/2024 của UBND huyện về cải cách hành chính Nhà nước huyện Kim Động năm 2024.

7. Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND huyện về triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2024.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

Những điểm mới, nội dung cốt lõi Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Năm 2003, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kết quả thực hiện Nghị quyết. Thông qua việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đó, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội đã từng bước được phát huy, góp phần tích cực động viên Nhân dân phấn khởi đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, cùng có

quốc phòng, an ninh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được củng cố nội dung hoạt động, mở rộng, phong phú, thiết thực hơn. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng hơn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Đảng ta đã nhận định: (1) Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân chưa thật bền chặt và đang đứng trước những thách thức mới. (2) Lòng tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận Nhân dân chưa vững chắc, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí còn khá phổ biến và nghiêm trọng, kỷ cương phép nước nhiều lúc, nhiều nơi không nghiêm, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp. (3) Các vụ khiếu kiện đông người vẫn còn nhiều, có lúc, có nơi rất gay gắt. (4) Việc tập hợp Nhân dân vào Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội còn nhiều hạn chế, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ở một số vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số... Để khắc phục, ngày 12/3/2003, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (sau đây viết tắt là Nghị quyết 23- NQ/TW).

Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn

kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Tên gọi của Nghị quyết thể hiện sự truyền cảm, hiệu triệu các tầng lớp Nhân dân cùng hướng về một mục tiêu chung, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, thấy được đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Cấu trúc của Nghị quyết gồm 4 phần: (1) Tình hình; (2) Quan điểm, mục tiêu; (3) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; (4) Tổ chức thực hiện. Trong đó: về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, kế thừa nhiều nội dung còn nguyên giá trị của Nghị quyết 23 - NQ/TW, có bổ sung, phát triển những quan điểm của Đảng ta đã xây dựng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cụ thể hóa nội dung về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong các chủ trương của Đảng mới được ban hành, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về quan điểm, mục tiêu: Nghị quyết nêu 4 quan điểm và xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, năm 2045 và giữa thế kỷ XXI.

Quan điểm 1: Đảng ta tiếp tục khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân, là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa

cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước; là đoàn kết giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân yêu chuộng hoà bình, tiến bộ trên thế giới.

Quan điểm 2: Có tính hiệu triệu người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện vì tương lai của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

Quan điểm 3: Đề cao phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và “vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân”. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải quyết tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, các giai tầng xã hội và của mỗi người dân trong tiếp cận cơ hội, đóng góp cho đất nước và thụ hưởng thành quả phát triển.

Quan điểm 4: Vai trò của cả hệ thống chính trị về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân

tộc và đoàn kết quốc tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước: Tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; phát huy vai trò của các giai tầng xã hội; khơi dậy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc:

+ *Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam* hiện đại, lớn mạnh về số lượng và chất lượng;

+ *Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam* phát triển toàn diện, văn minh, tự chủ, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên;

+ *Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức* ngày càng lớn mạnh, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao;

+ *Phát triển đội ngũ doanh nhân* lớn mạnh về số lượng và chất lượng;

+ *Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ* về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội.

+ *Chăm lo xây dựng người phụ nữ Việt Nam* thời đại mới đồng thời phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ.

+ *Tăng cường vai trò của cựu chiến binh* trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

+ *Phát huy uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi* trong xã hội, cộng đồng và gia đình; *Bảo đảm các dân tộc* bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, phát huy nội lực, vươn lên cùng phát triển.

+ *Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo*, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp phát động.

+ *Hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, hoà nhập xã hội, đóng góp tích cực cho nước sở tại.*

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

- Tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

IV. NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 02/2024

1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2024. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, lấy nước đở ải, làm đất, tiến hành gieo cấy theo kế hoạch, phấn đấu kết thúc gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2024 trong tháng 2, chậm nhất là trước ngày 05/3/2024. Tích cực phòng chống dịch bệnh cho người và đàn gia súc, gia cầm.

2. Chỉ đạo tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân 2024 theo Chỉ thị số 38-CT/HU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; nghiêm cấm các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt các loại pháo trái phép... Thực hiện nghiêm quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, sử dụng hình ảnh mẫu về bản đồ Việt Nam.

4. Chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”* và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng: 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nguồn, gặp gỡ, động viên

tân binh chuẩn bị nhập ngũ, phục vụ công tác giao nhận quân năm 2024.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Gương đồng chí cán bộ văn hóa - xã hội xã Nhân La - lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Thư viện xã Nhân La được thành lập năm 2009, khi thời gian đầu hoạt động còn nhiều khó khăn, số đầu sách của thư viện ít, không được phân loại, chưa đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin nên chưa thu hút người đọc. Năm 2014, đồng chí Trần Thị Lan Anh - cán bộ văn hóa - xã hội xã Nhân La được phân công phụ trách công tác thư viện xã. Xác định trong điều kiện dân trí ngày càng phát triển, nhu cầu tìm hiểu thông tin và học hỏi của người dân ngày càng cao, hình thức truyền tải và cung cấp thông tin rất phong phú và đa dạng, muốn thu hút người đọc vào các thư viện thì cần phải đa dạng các loại sách báo, tài liệu và có không gian thoáng mát phục vụ người đọc... Ngay khi được tiếp cận với công việc, đồng chí Trần Thị Lan Anh đã chủ động sắp xếp, phân loại đầu sách được cấp phát và các tài liệu báo, tạp chí; tham mưu Đảng ủy, UBND xã trang bị thêm cho thư viện 02 tủ sách, phòng đọc sách riêng đặt tại nhà văn hóa xã. Ngoài các đầu sách được trang bị theo Đề án sách, sách luân chuyển từ thư viện tỉnh, huyện, đồng chí thường xuyên vận động các ngành đoàn thể trong xã cung cấp thêm các đầu sách về lĩnh vực khoa học thường thức, sản xuất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tài liệu tham khảo về sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế ... Đồng thời kêu gọi ủng hộ sách từ các ngành, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân để bổ sung thêm nguồn

sách, báo trong thư viện và phân loại theo chủ đề để bạn đọc dễ tra cứu. Phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích nhân dân đến tìm hiểu và đọc sách.

Hiện nay, tổng số đầu sách của thư viện là 1.588 cuốn. Thư viện hoạt động theo quy chế được niêm yết, mở cửa thứ 5 hàng tuần, vào giờ hành chính. Việc mượn sách, đọc sách thư viện xã được thực hiện miễn phí 100%, công tác quản lý, ghi chép kiểm kê đầu sách được đồng chí thực hiện chặt chẽ. Đặc biệt trong năm 2022 và 2023 thư viện xã đã phục vụ trên 250 buổi, thu hút 1.638 lượt bạn đọc, làm sổ ghi mượn cho 52 bạn đọc thân thiết. Đối tượng của thư viện là giáo viên, học sinh, cán bộ hưu trí và nhân dân. Những việc làm của đồng chí đã góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giúp mọi người yêu sách, quý sách hơn, áp dụng các kiến thức trong sản xuất và đời sống và quan trọng hơn là lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Với những đóng góp của đồng chí, năm 2017 thư viện xã Nhân La được Bộ trưởng Bộ văn hóa thể thao và du lịch tặng Bằng khen, cá nhân đồng chí được Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khen thưởng về công tác văn hóa, thông tin, thể thao, công tác xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Năm 2023 đồng chí vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2023.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy